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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 

(Thai Space Consortium: TSC) คร้ังที่ 1/2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 234 อาคาร 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
อ.องค์รักษ์  จ.นครนายก และ ประชุมผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยศรัณย์ โปษยะจินดำ) 

ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยปกรณ อำภำพนัธุ์)   ประชมุผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

3. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) 
(นำยสำโรช รุจิรวรรธน์) 

กรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยพนัธุ์อำจ ชัยรัตน์ )  ประชมุผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

5. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยธวัชชัย อ่อนจันทร์) 

กรรมกำร 

6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำต ิ
(นำงสำวกำญจนำ วำนชิกร  แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(นำยพงศ์พันธ์ แก้วตำทิพย์  แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
(นำยธีรวฒัน์ บุญสม  แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  
(นำยจลุเทพ ขจรไชยกูล  แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

10. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   
(นำยพนมศักดิ์ มีมนต์  แทน) ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส ์

กรรมกำร 

11. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
(นำงสำวกรองแก้ว เลำหลิดำนนท์  แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

12. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
(นำยพีรพล พรหมพิทักษ์พร  แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

13. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
(นำยมิตรชัย จงเชี่ยวช ำนำญ แทน) ประชุมผำ่นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

14. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล  
(นำยเดวิด รูฟโฟโล แทน) 

กรรมกำร 

15. เจ้ำกรมเทคโนโลยสีำรสนเทศและอวกำศกลำโหม 
(พลอำกำศตรี ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ   แทน) ประชุมผ่ำนสื่ออิเลค็ทรอนิกส์ 

กรรมกำร 

16. เจ้ำหน้ำที่สถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(นำยวิภู รุโจปกำร) 

เลขำนุกำร 
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17. เจ้ำหน้ำที่สถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(นำยศุภฤกษ์ อัครวิทยำพนัธุ์) 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
อธิกำรบดีสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์) 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นำยสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 
รองปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นำยพำสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) 
ผู้อ ำนวยกำร หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนดำ้นกำรพฒันำก ำลงัคน และทนุด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ 
กำรวิจัยและกำรสรำ้งนวตักรรม (บพค.) (นำงสมปอง คลำ้ยหนองสรวง) 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม และเลขำนุกำร (ดร.วิภู รุโจปกำร) ขอให้กรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมือ
อวกำศไทย (TSC Board) ที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แสดงตน เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเริ่มกำร
ประชุม โดยมีกรรมกำรเข้ำประชุมที่สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) อ.องค์รักษ์ จ.นครนำยก   
4 ท่ำน  และ ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 11 ท่ำน 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (TSC board) เพิ่มเติม 
(เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม) 

ประธำนฯ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับค ำสั่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม           
ที่ 195/2564 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2564 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศ
ไทย (TSC Board) โดยแต่งตั้ง เจ้ำกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศกลำโหม เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
บริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย (TSC board) เพิ่มเติม (รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรประกอบ 1) 

มติที่ประชุม:  รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (ศาสตราจารย์ 
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มอบนโยบายการด าเนินงานของ TSC 

รัฐมนตรีฯ: กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ วันนี้จะไม่เป็นการมอบโยบายเพราะเคยมอบไว้แล้วในครั้งก่อน และทุกท่านก าลัง
ท างานตามนโยบายที่ได้มอบไว้ แต่จะขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับงานในวันนี้ ที่มาที่สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ อ. องครักษ์ จ.นครนายก มาที่นี่เพื่อประกาศให้คนไทยและทั่วโลกรับรู้ว่าประเทศไทยก าลังจะ
ด าเนินการทดลองสร้างพลังงานที่มีความร้อนสูงถึง 1 ล้านองศา จากเคร่ือง Tokamak ประเทศไทยก าลัง
จะมีเครื่อง Tokamak มีก าลังคนที่พร้อมที่จะท าวิจัยในเรื่องนิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและ
แทบไม่มีที่สิ้นสุด ที่ส าคัญเป็นพลังงานแบบเดียวกับที่เกิดในดวงอาทิตย์ มีอาจารย์ นักศึกษา จากหลาย
มหาวิทยาลัยมาร่วมท างาน วันนี้ได้คุยกับเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยท าเรื่องนิวเคลียร์ฟิวชั่น ได้มีการ
ก าหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องท าให้เกิดเป็นโรงงานไฟฟ้าให้ได้ภายใน 20 ปีข้างหน้า คล้ายๆ กับที่เรามี
ก าหนดที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายใน 6 ปี เราเลือกที่จะใช้ค าว่า สร้างดาวเทียมประดิษฐ์ เราสร้างดวง
อาทิตย์บนโลก เราเอาจริงกับเร่ืองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จึงต้องมีเส้นตาย ต้องมีก าหนดเวลา มีข้อผูกมัด 



3-8 
 

ไม่ใช่ท าไปเร่ือยๆ วันนี้ท าเรื่องดวงอาทิตย์ คือเราเลือกที่จะใช้ค าใหญ่ ค าที่เห็นภาพชัด เราจะไปโคจรรอบ
ดวงจันทร์ ไม่ได้ส่งคนแต่เราจะบังคับยานอวกาศของเราไปไกลจากโลกประมาณ 4 แสนกิโลเมตร อันนี้เป็น
หมุดหมายส าคัญที่เราจะท าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว  

อีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียนให้ทราบคือผมได้พบกับคุณธนินท์ เจียรวนนท์ เพราะเห็นว่าธุรกิจของไทย
รายนี้เป็นธุรกิจใหญ่ระดับโลก กิจการของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ มีธุรกิจในหลายสิบประเทศใน 6 ทวีป 
ขณะนี้ก าลังจะท า บริษัทใหม่ที่ซื้อหุ้นของ Tech Company ทั่วโลก มีเงินทุน 1 หมื่นกว่าล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยท าร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์คือ กองทุนธนาคารไทยพาณิชย์ ผมได้เสนอคุณธนินท์ฯ ว่า
กระทรวงฯ ต้องการจะเข้ามาช่วยท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค เพราะเรามีคนที่มีความรู้หลาย
ศาสตร์ จะได้ช่วยบอกในทางเทคนิคข้อไหนที่ผู้ลงทุนควรจะรู้อะไรบ้าง หากคุณธนินท์ฯ ไปพูดคุยกับ Tech 
Company หรือไปเยี่ยม  start-up ของ Tech Company เราจะขอตามไปด้วย จะได้ไปเรียนรู้ว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้าน Demand side เขาท าอะไร ท าอย่างไร เพราะพวกเราเรียนมาจากด้าน 
Supply side เราไม่เคยรู้ว่าเรียนไปแล้วไปท าอะไรบ้าง แต่เขาเก่งมากในเรื่องที่เขาจะไปลงทุนที่ได้ก าไร 
เขาจะเป็นคนที่มาเสริมกับเรา demand อะไรที่ เราควรจะท า เพื่อจะน า supply ของเราไปให้ถึง 
demand นั้นๆ คุณธนินท์ฯ สนใจมากขึ้นในแนวคิดนี้  ผมได้เล่าให้คุณธนินท์ฯ ว่าเราก าลังจะท ายาน
อวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ แล้วจะพาทีมงานมาพบคุณธนินท์ฯ เพื่อน าเสนอรายละเอียด เผื่อเครือซีพีจะ
สนับสนุนเหมือนบริษัทผลิตกระทิงแดงที่ทราบมาว่าตั้งใจจะสนับสนุน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
เซ็นทรัลที่ผมรู้จัก ที่สนใจเซ็นทรัล เพราะเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาพที่
สนับสนุนโอกาสของไทยในการไปโคจรรอบดวงจันทร์ ส่วนซีพีก็น่าจะสนใจเราอยู่เพราะเขาพูดเสมอว่า
นอกจากจะไปซื้อคนซื้อหุ้นของ Tech Company แล้วถ้าเห็นอะไรของ Tech Company ที่ดีและน่าจะ
ท าเองในประเทศไทยได้ก็จะท า ผมก็คิดว่าเราควรติดตามเขาไปด้วย ท่านปลัดฯ ได้แจ้งผมว่าเร็วๆ นี้จะนัด
พบกับทีมงานของคุณธนินท์ฯ  

ที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อให้พวกเรามีความมั่นใจว่า รัฐมนตรีฯ ปลัดฯ และรองปลัดฯ ล้วนสนับสนุน 
Thai Space Consortium และจะสนับสนุนมากยิ่งขึ้น  ได้ทราบว่า TSC จะน าเรื่อง TSC-2 เข้าที่ประชุม
สภานโยบายฯ คร้ังต่อไป ผมยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่  

มติที่ประชุม:  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 2.1   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย  (Thai Space 
Consortium: TSC) คร้ังที่ 1/2564 

ผู้ช่วยเลขำฯ (นำยศุภฤกษ์ฯ) : แจ้งที่ประชุมว่ำ ฝ่ำยเลขำฯ ได้ส่งรำยงำนกำรประชุมเวียนให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
รับรองรำยงำนแล้วเมื่อเดือนกันยำยน 2564 ซึ่งมีกรรมกำรฯ 8 ท่ำนได้ตอบรับรองรำยงำนกำรประชุม
โดยไม่มีกำรแก้ไขและรับรองรำยงำนกำรประชุมโดยมีกำรแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้
ปรับแก้ไขรำยงำนตำมที่กรรมกำรฯ ส่งกลับมำเรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำเสนอให้ที่ประชุมได้รับรองเป็น
อย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง 

ประธำนฯ: เรียนที่ประชุมฯ ว่ำในรำยงำนยังมีพิมพ์ผิดอยู่ 2-3 จุดที่ต้องแก้ไข และกรรมกำรยังสำมำรถแจ้งแก้ไข
เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมได้โดยแจ้งที่ฝ่ำยเลขำฯ 

มติที่ประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย  (Thai Space 
Consortium: TSC) คร้ังที่ 1/2564 โดยแก้ไขจุดที่พิมพ์ผิดตำมที่ประธำนฯ และกรรมกำรฯ แจ้ง 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1  การน าเสนอแผนงานโครงการดาวเทียม TSC-2 เข้าสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณา   

เลขำนุกำรฯ: เรียนที่ประชุมว่ำเอกสำรประกอบ 2 ที่น ำเสนอที่ประชุมนี้ เป็นเอกสำรที่ได้ส่งเวียนให้กรรมกำรฯ 
รับทรำบเพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนกำรประชุมในวันนี้ คือสรุปใจควำมส ำคัญของร่ำงข้อเสนอโครงกำรที่จะท ำ
ขึ้นเพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำนโยบำยฯ จึงยังไม่ใช่ข้อเสนอโครงกำรที่สมบูรณ์ แต่ขอน ำเสนอ
สรุปใจควำมส ำคัญของร่ำงข้อเสนอโครงกำร TSC-2 ต่อ TSC-board เพื่อพิจำรณำก่อนน ำเสนอที่ประชุม
สภำนโยบำยฯ ครั้งต่อไป ที่อำจจะประชุมในเดือนมีนำคม 2565   ในกำรประชุมสภำนโยบำยฯ ครั้งที่ 
2/2564 วันที่  19 กรกฎำคม 2564 สภำนโยบำยฯ เห็นชอบทั้งในส่วนของหลักกำรและแผนกำร
ด ำเนินงำนของ TSC ในกำรสร้ำงดำวเทียม TSC-1 แต่เห็นชอบเฉพำะในหลักกำรของโครงกำร TSC-2 
เพรำะว่ำในกำรประชุมครั้งนั้น TSC ยังไม่ได้น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนของ TSC-2   ดังนั้นแผนงำนที่
น ำเสนอในวันนี้เป็นแผนกำรด ำเนินงำนของ TSC-2  จะใช้งบประมำณทั้งสิ้น 1,050 ล้ำนบำท โดยจะขอ
จำกภำครัฐ 950 ล้ำนบำท และจำกภำคเอกชนที่แสดงควำมสนใจที่จะเข้ำร่วมสนับสนุนแล้วอย่ำงน้อย 
100 ล้ำนบำท หำกกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนสำมำรถที่จะเพิ่มมำกขึ้นจะท ำให้งบประมำณที่จะขอ
สนับสนุนจำกภำครัฐลดลงได้อีก โครงกำรนี้ใช้เวลำประมำณ 8 ปี ตั้งแต่ 2565 ถึง 2572 ในระยะแรกจะ
ใช้งบประมำณน้อยมำก เนื่องจำกส่วนของกำรพัฒนำดำวเทียมสำมำรถท ำควบคู่ไปกับดำวเทียม TSC-1 
อำจมองได้ว่ำดำวเทียม TSC-1 บันไดขั้นส ำคัญไปสู่กำรไปดวงจันทร์เพรำะ TSC-1 กับ TSC-2 เป็น
ดำวเทียมที่มีลักษณะเหมือนกันในหลำยประกำร ทั้งในเรื่องของตัวโครงสร้ำงของดำวเทียม รวมถึง
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ เพรำะฉะนั้นTSC-1 และ TSC-2 จะเป็นกำรพัฒนำที่ท ำควบคู่กันไป กำรใช้
งบประมำณ TSC-2 เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญในปี 2568  2569 และ 2570 และลดลงหลังจำกกำรส่ง
ดำวเทียม TSC-2 ขึ้นสู่อวกำศในปลำยปี 2570 หลังจำกนั้นงบประมำณจะลดลงส ำหรับส่วนของกำร
ปฏิบัติภำรกิจทำงวิทยำศำสตร์ นี่คือสิ่งที่ท ำให้โครงกำรมีควำมยำวถึง 8 ปี เพรำะเมื่อส่งดำวเทียมในปี 
2570 ดำวเทียมจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจต่ออีก 2 ปี จริงๆ (TSC-2 ควรจะถูกเรียกว่ำยำนอวกำศ
มำกกว่ำดำวเทียมเพรำะเป็นยำนส ำรวจอวกำศ แต่เมื่อเรียกว่ำยำนอวกำศจะมีควำมเสี่ยงที่คนทั่วไปจะ
เข้ำใจว่ำเป็นพำหนะที่มีคนเดินทำงไปด้วย) จุดส ำคัญคือกำรเร่ิมเดินทำงไปดวงจันทร์ในปี 2570 และใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 18 เดือนเพรำะจะใช้ระบบขับดันที่ใช้พลงังำนต่ ำมำก ค่อยๆ เดินทำงไปดวงจันทร์
โดยกำรปรับวิถีวงโคจร   

ณ จุดนี้เป็นสิ่งส ำคัญคือว่ำเป็นเส้นทำงที่เหลือสู่กำรเดินทำงไปดวงจันทร์ กำรน ำข้อเสนอโครงกำร 
TSC-2 เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนโยบำยฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำภำครัฐมีนโยบำยที่ชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองนี้
ในระยะยำวหลำยปีข้ำงหน้ำ หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำนโยบำยฯ จะเป็นองค์ประกอบส ำคัญอย่ำง
หนึ่งที่ท ำให้ภำคเอกชนมั่นใจที่จะร่วมลงทุนกับภำครัฐ เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ซึ่งจะ
เป็นองค์ประกอบส ำคัญที่ท ำให้ space ecosystem ในประเทศเกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น  

ส ำหรับอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ของดำวเทียม TSC-2 จะมีลักษณะที่คล้ำยกับของดำวเทียม TSC-1 
มำกเพรำะฉะนั้นขณะนี้จึงเป็นกำรพัฒนำไปพร้อมกัน เป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรไปในตัว แต่
มีส่วนที่แตกต่ำงกันคือ ระบบกำรท ำงำนส ำหรับโคจรรอบโลกและส ำหรับโคจรรอบดวงจันทร์ เช่น ระบบ
น ำร่อง ระบบสื่อสำร ระบบขับดัน ระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน  

ส ำหรับหัวข้อศึกษำวิจัยจะมีสองส่วนคือ ส่วนที่ศึกษำองค์ประกอบของผิวดวงจันทร์ ที่ สถำบันวิจัย
ดำรำศำสตร์รับผิดชอบ กับ ส่วนที่ศึกษำตรวจจับอนุภำครังสีพลังงำนสูง ที่มหำวิทยำลัยมหิดลจะศึกษำ
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โดยเครื่องวัดอนุภำคพลังงำนสูงถึง 200 MeV อย่ำงต่อเนื่องแบบที่ไม่เคยมีใครท ำมำก่อน กำรศึกษำวิจัย
ทั้งสองเรื่องนี้จะด ำเนินกำรศึกษำอย่ำงคุ้มค่ำที่สุด ในเบื้องต้นงบประมำณที่ได้ประมำณไว้นั้นอยู่ในระดับ
ที่สำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้อย่ำงปลอดภัย ที่ 1,050 ล้ำนบำท ด้วยเพรำะทั่วโลกมีควำมสนใจในกำร
สร้ำงฐำนปล่อยจรวดไปอวกำศมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในปัจจุบันว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งดำวเทียมไปดวง
จันทร์จะไม่เพิ่มไปมำกกว่ำนี้และน่ำจะมีแนวโน้มที่จะลดลงต่ ำกว่ำ 590 ล้ำนบำท นี่คือควำมเสี่ยงที่เรำ
สำมำรถบริหำรจัดกำรได้  

ทั้งหมดนี้เป็นสรุปใจควำมส ำคัญของแผนงำนกำรด ำเนินงำนของ TSC-2 ที่จะขอรับฟังควำม
คิดเห็นจำกกรรมกำรฯ หำกที่ประชุมนี้ เห็นชอบในกรอบสำระส ำคัญแล้ว ฝ่ำยเลขำนุกำรจะน ำควำม
คิดเห็นทั้งหมดไปปรับ เพิ่มรำยละเอียด เตรียมข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสภำนโนบำยฯ 
ต่อไป  

ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 

สทอภ.:  เห็นชอบในกรอบสำระส ำคัญโครงกำร TSC-2 เพรำะว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำส สร้ำงอุตสำหกรรม
ให้ประเทศชำติได้ในอนำคต สทอภ. จะผลักดันให้โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรต่อไป แต่อำจจะต้องวำงแผน 
2 หรือ แผน 3 เผื่อในกรณีที่ได้รับงบประมำณไม่เป็นตำมแผน  

ฝ่ำยเลขำฯ : เรียนที่ประชุมว่ำ หำกข้อเสนอโครงกำร TSC-2 ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำนโยบำยฯ จะเป็นกำร.
รับประกันควำมเสี่ยงเรื่องงบประมำณในระดับหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่จะลดควำมเสี่ยงด้ำนงบประมำณคือ
กำรหำภำคเอกชนเข้ำมำร่วมสนับสนุนมำกข้ึน 

สซ: เห็นชอบในกรอบสำระส ำคัญโครงกำร TSC-2 

สทน: เห็นชอบในกรอบสำระส ำคัญโครงกำร TSC-2 

ม.มหิดล: เห็นชอบในกรอบสำระส ำคัญโครงกำร TSC-2  โดยมีแก้ไขเล็กน้อย 

ประธำนฯ: เรียนที่ประชุมว่ำหำกไม่มีควำมเห็นไม่เห็นด้วย ฝ่ำยเลขำฯ จะเร่งด ำเนินกำรท ำข้อเสนอโครงกำรตำม
ข้อคิดเห็นที่กรรมกำรฯ ได้ส่งมำก่อนหน้ำนี้รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวันนี้ แล้วจะน ำเสนอให้กรรมกำรฯ 
ได้รับทรำบก่อนที่จะน ำเสนอเข้ำที่ประชุมสภำนโยบำยฯ ที่คำดว่ำจะประชุมในเดือนมีนำคม 2565 

บพค.: ให้ควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของ TSC ขอให้เนื้องำนครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่จะต้องมำท ำงำน
ร่วมกันเพื่อไปถึงดวงจันทร์ และ บพค.จะท ำงำนร่วมกันกับ TSC อย่ำงใกล้ชิด 

สกสว: ให้ข้อคิดเห็นว่ำประเด็นนึงที่ส ำคัญมำกๆ คือกำรที่เรำพยำยำมจะเชื่อมโยงเป้ำหมำยของโครงกำรนี้เข้ำกับแผน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย นวัตกรรม ของประเทศ ซึ่งใช้เป็นกรอบจัดสรรงบประมำณ กองทุน อววน. มีกำรระบุ
เรื่องนี้ไว้แต่ไม่ได้มีเฉพำะเรื่องดำวเทียมจะไปโคจรรอบดวงจันทร์อย่ำงเดียว มีเรื่องอ่ืนที่เป็น spill-over 
technology ซึ่งเป็นผลลัพธ์อ่ืนที่จะเกิดขึ้นจำกโครงกำร และในส่วนของโครงกำรนี้ สกสว. อยำกเห็นในเชิง
กำรบริหำรจัดกำรก็คือ TSC ตกลงกันให้ชัดเจนแล้วส่งข้อเสนอโครงกำรที่เป็นโครงกำรเดียว TSC ท ำงำนเป็น
ทีมเดียว ไม่ต้องกำรให้ส่งข้อเสนอโครงกำรย่อยแยกส่วนกัน สกสว. อยำกเห็น TSC เป็นต้นแบบกำรท ำงำน
แบบ consortium ที่จะท ำงำนให้เห็นถึงเป้ำหมำยสุดท้ำยร่วมกัน 

สอวช.: ที่ประชุมสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบ ใน
หลักกำรโครงกำร TSC-1 และ TSC-2  ซึ่งทำงภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยควรเตรียมรำยงำนต่อสภำ
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นโยบำยฯ ใน 2 ประเด็น คือ 1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร TSC-P และ TSC-1 2) รำยงำนศึกษำ
ควำมเป็นไปได้หรือโอกำสของประเทศไทยที่จะเข้ำสู่กำรแข่งขันในด้ำนอุตสำหกรรมอวกำศ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งดำวเทียมมีค่ำใช้จ่ำยสูง  ซึ่ง สอวช. จะหำร่วมกับฝ่ำยเลขำฯ ภำคีควำมร่วมมือ
อวกำศไทยในกำรเตรียมเอกสำรเสนอวำระเข้ำสภำนโยบำยฯ ต่อไป และหำกเป็นไปได้ควรจะเสนอวำระ
ดังกล่ำวผ่อน กสว. ในโอกำสแรกก่อน หำกได้รับกำรสนับสนุนจำก กสว. จะเป็นประโยชน์ต่อโครงกำร  

สกสว.: แจ้งที่ประชุมว่ำ กสว. จะมีประชุมในวันที่ 18 มีนำคม 2565 ซึ่งจะมีเรื่อง Earth Space Science (ESS) ใน
วำระเพื่อพิจำรณำ ถ้ำน ำเรื่อง TSC-2 นี้เข้ำมำวิเครำะห์พร้อมกันจะได้เห็นภำพว่ำตอนนี้มีประเด็นอะไรอยู่บ้ำง
ในเร่ืองของโลกและอวกำศ จะได้เห็นภำพเดียวพร้อมกันทีเดียว เพรำะสมำชิกของ TSC กับ ESS ก็มีส่วนที่ซ้ ำ
กันอยู่ ดูว่ำเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่ำงไร วิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ แล้ว กสว. จะเสนอต่อไปยังสภำนโยบำยฯ  นี้คือแนวทำงที่ สกสว. จะด ำเนินกำรหำกจะเสนอ
ผ่ำน กสว. ทั้งนี้จะขอให้ ดร. ณิรวัตน์ฯ สกสว. ประสำนงำนกับฝ่ำยเลขำฯ ของ TSC   

ประธำนฯ: ขอให้ฝ่ำยเลขำฯ (ดร.วิภู) ประสำนงำนกับ สกสว. (ดร.ณิรวัฒน์) และ สอวช.ในรำยละเอียดแล้วตัดสินใจว่ำ
ควรจะเสนอเข้ำ กสว. ก่อน เข้ำสภำนโยบำยฯ หรือ แนวทำงใดที่เหมำะสม  

ฝ่ำยเลขำฯ: รับทรำบและเรียนที่ประชุมว่ำเมื่อทรำบรำยละเอียดแล้วว่ำจะด ำเนินกำรในแนวทำงใด จะขอส่งข้อเสนอ
โครงกำร TSC-2 ฉบับสมบูรณ์ถึงกรรมกำรทุกท่ำนผ่ำนทำงผูป้ระสำนงำนโครงกำร TSC โดยให้กรรมกำรมี
เวลำอย่ำงน้อย 10-14 วัน ได้อ่ำน ทบทวนและเสนอข้อคิดเห็น ก่อนน ำส่งเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ สภำ
นโยบำยฯ หรือ กสว. 

สกสว.: เรียนถำมที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุม TSC board ครำวที่แล้วเข้ำใจว่ำตัวแผนงำนของ TSC-1 ยังไม่ได้พิจำรณำ
ร่วมกันในเนื้อหำทั้งหมด จึงเข้ำใจว่ำจะมีกำรปรับแผน TSC-1 ที่เป็นควำมเห็นชอบร่วมกันของ TSC แล้วน ำ
แผนงำนปรับแล้วของ TSC-1 พร้อมกับแผนงำน TSC-2 เข้ำสภำนโยบำยฯ เพื่อรับทรำบใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่ำ
ด ำเนินกำรไปแล้วหรือยัง สุดท้ำยต้องหำรือกับ สอวช. และ TSC ว่ำจริงๆ แล้วจ ำเป็นต้องเข้ำสภำนโยบำย
หรือไม่ เพรำะว่ำกำรจัดสรรงบประมำณจริงๆ แล้วกองทุนจัดสรรตำมแผนงำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ถ้ำมั่นใจว่ำตัว KR ตอบโจทย์กับแผนนี้ในควำมเป็นจริงอำจจะไม่ต้องเอำไปผ่ำนก็ได้เพรำะกำร
จัดสรรงบประมำณยังไงก็ต้องอิงกับแผนยุทธศำสตร์วิจัยนวัตกรรมของกองทุน 

ฝ่ำยเลขำฯ: เรียนชี้แจงว่ำ หลังจำกประชุม TSC-Board คร้ังที่แล้ว ได้จัดท ำ Enhanced Mission Definition Review 
(EMDR) ของ TSC-1 ร่วมกันทุกภำคีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมำดูรำยละเอียดของดำวเทียม แต่อย่ำงไรก็ตำม
เรำจะร่วมเดินในเส้นทำงที่จะสำมำรถตอบ KR ของ สกสว. ได้  ถ้ำกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรที่จะ
ไปดวงจันทร์นั้นไม่จ ำเป็นต้องเข้ำสภำนโยบำยอีกครั้ง ก็จะเดินตำมนี้ได้เลย ดังนั้นจะขอหำรือกับ สอวช. 
และ สกว. เพื่อให้ได้ขอสรุปและจะน ำเรียนทุกท่ำนที่เก่ียวข้อง  

สนช.: ขอฝำกประเด็นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เรื่องของอุตสำหกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ สนช. จะต้องเข้ำไปดูตั้งแต่เร่ิมต้น เข้ำไป
สนับสนุน RTO ในกลุ่ม TSC-1 และ TSC-2 จะมีบริบทของธุรกิจ ภำคเอกชนที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วม จะต้องมี
กำรบูรณำกำรกำรพัฒนำธุรกิจเข้ำไปด้วย จะขอรบกวนให้ทำง TSC ก ำหนดตัวบุคคลเพื่อมำคุยกับทำง สนช. 
จะได้ท ำ business model และ business development ให้ตรงกับ platform  

สทอภ.: มีข้อเสนอแนะว่ำให้เตรียมค ำตอบต่อประเด็นต่ำงๆ ที่สภำนโยบำยฯ เคยตั้งค ำถำมไว้ในครำวที่แล้ว 1-2 
ประเด็นของ TSC-1 ซึ่งได้คุยกันแล้วภำยใน TSC จะได้ตอบประเด็นต่ำงๆ ได้อย่ำงรอบคอบ  
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มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้น ำแผนงำนโครงกำรของ TSC-2 เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ หรือ กสว. ตำมแต่ข้อสรุปที่ฝ่ำยเลขำฯ สอวช. และ สกสว. 
จะได้หำรือร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ให้ฝ่ำยเลขำฯ ส่งแผนงำนโครงกำร TSC-2 ฉบับสมบูรณ์ให้ทุกภำคีได้
ทบทวนพิจำรณำประมำณ 10-14 วันก่อนที่จะมีกำรพิจำรณำในล ำดับต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 3.2  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ประธำนฯ: แจ้งที่ประชุมว่ำ TSC-Board ควรจะประชุมกันไตรมำสละครั้งเป็นอย่ำงน้อย แต่ด้วยสถำนกำรณ์
โรคระบำด COVID-19 ต้องมีกำรกักตัวหลำยรอบจึงท ำให้มีควำมล่ำช้ำ จริงๆ แล้วอยำกจะให้มีกำรประชุมที่พบกัน
จริงๆ ท่ำนรัฐมนตรีฯ บอกว่ำท่ำนอยำกจะเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง จึงหำจังหวะที่ท่ำนวำง พอดีวันนี้ท่ำนมำประชุมที่
สทน. และมีท่ำนปลัดและท่ำนรองปลัดมำอยู่พร้อมกันหมด จึงขอมำจัดประชุมที่ สทน. และด้วยมีบำงหน่วยงำนกังวล
เร่ืองโรคระบำด จึงจัดกำรประชุมแบบ on line ด้วย กำรประชุม TSC-Board อำจมีกำรเวียนเป็นเจ้ำภำพในกำรจัด
ประชุม ขอมอบให้ ดร.ศุภฤกษ์ (ผู้ช่วยเลขำฯ) ประสำนกับกรรมกำรฯ เพื่อก ำหนดวันที่สะดวกที่สุด โดยนัดล่วงหน้ำ  
2-3 สัปดำห์ ส ำหรับก ำหนดกำรประชุม คร้ังที่ 3 ของ TSC-Board  

มีบำงประเด็นที่ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้คือกำรจัดกำรประชุมต้องรบกวนให้แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยกันเองเช่นกำรเดินทำง เพรำะ TSC office ยังไม่มีงบประมำณที่จะมำสนับสนุนตรงนี้ รวมทั้งเบี้ยประชุมด้วย 
ผมคงจะพยำยำมหำทำงแก้ไขปัญหำตรงนี้ต่อไป  

โครงกำรนี้ไม่ใช่โครงกำรที่เป็น Strategic fund ปกติเพรำะฉะนั้นในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ก็จะไม่มีค่ำตอบแทน
ของผู้วิจัยนะครับ สำมำรถจ้ำงลูกจ้ำงได้แต่ว่ำมันไม่มีค่ำตอบแทนให้กับผู้วิจัย 
 

สกสว.: ชี้แจงที่ประชุมว่ำโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่อยู่ภำยใต้ Strategic fund เพรำะฉะนั้นโดยหลักกำรเงื่อนไขกำรใช้
จ่ำยเงินในโครงกำรจะเป็นเกณฑ์ของ PMU ในกรณีนี้ก็คือ บพค. ที่จะต้องมีเกณฑ์มำก ำกับแต่โดยหลักกำรถ้ำมี
งบประมำณจ ำกัดเท่ำนี้แตเ่พื่อท ำให้ภำรกิจส ำเร็จจะต้องมีวิธีกำรจัดสรรเงินอย่ำงไรที่เหมำะสม 

มติที่ประชุม: มอบให้ ผู้ช่วยเลขำฯ (ดร.ศุภฤกษ์) ประสำนกับกรรมกำรฯ เพื่อก ำหนดวันที่สะดวกที่สุด โดยนัดล่วงหน้ำ 
2-3 สัปดำห์ ส ำหรับก ำหนดกำรประชุม คร้ังที่ 3 ของ TSC-Board 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
 

รองปลัด (นำยพำสิทธิ์ ฯ) : แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับดำวเทียมสื่อสำรที่ เป็นเรื่องสืบเนื่องมำจำกกำรที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง อว. มีควำมประสงค์ที่จะท ำควำมร่วมมือกับประเทศจีนในเรื่องกำรพัฒนำด้ำนกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือดังกล่ำว 
ผมเองได้มีโอกำสได้พูดคุยกับอุปทูตของจีนในประเทศไทยถึงโอกำสและควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเรำเห็น
ว่ำดำวเทียม high throughput ของจีนเป็นดำวเทียมที่ค่อนข้ำงทันสมัยและมี capacity ที่สูงมำก 
ส ำนักงำนปลัดฯ จึงเชิญองค์กรหลักๆ ใน TSC มำหำรือ 2 ครั้ง ซึ่งในกำรประชุมหำรือประกอบด้วย ผอ. 
สดร. ผอ. สทอภ. ผอ. สซ ผอ. สทน. และ ผอ. สวทช. ว่ำควรจะร่วมมือกับจีนเพื่อที่จะถ่ำยโอนเทคโนโลยี
ดำวเทียมอันนี้มำให้กับไทยหรือไม่ โดยถ่ำยทอดให้แก่ TSC ซึ่งทั้ง 5 ท่ำนดูเหมือนตกลงในหลักกำร แล้ว
ขอให้ทั้ง 5 หน่วยงำนร่ำงควำมต้องกำรว่ำทำงฝ่ำยไทยมีควำมต้องกำรอะไรบ้ำง ควำมต้องกำรเบื้องต้น 
หลักๆ ก็มีของ สทอภ. และ สดร. แล้วส่งไปที่ อุปทูตจีนซึ่งเขำก็สนใจและได้ไปคุยต่อกับ Chinese 
Academy of Space Technology (CAST) ที่ อ ยู่ ภ ำ ย ใต้  China National Space Administration 
(CNSA) ซึ่งเขำได้ตอบกลับมำว่ำยินดีจะท ำควำมร่วมมือกับไทย ทั้งดำวเทียมที่เป็นแบบ LEO-SAT และ 
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GEO-SAT โดยที่บทบำทของเรำไม่ได้เป็นเพียง operator แต่เป็นผู้ศึกษำและพัฒนำควำมรู้เทคโนโลยี
เก่ียวกับดำวเทียม ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกำรสร้ำง กำรควบคุมและกำรใช้งำน จึงขอแจ้งเพื่อให้ที่ประชุม
ทรำบควำมคืบหน้ำ ณ ปัจจุบันมีอยู่ในระดับนี้ ล ำดับต่อไปเรำจะต้องตอบกลับไปว่ำเรำสนใจ หลังจำกนั้น
ถ้ำต้องกำรที่จะกระชับควำมร่วมมือตรงนี้ก็อำจจะต้องลงนำมใน MOU ซึ่งหำกมีควำมคืบหน้ำยังไงผมจะ
สรุป แล้วก็จะส่งสิ่งที่ทำงจีนตอบกลับมำส่งให้ ประธำนฯ เพื่อที่จะได้แจ้งเวียนให้กรรมกำรฯ เพื่อทรำบทั่ว
กัน และต่อไปอำจจะเข้ำสู่เรื่องพิจำรณำ เร่ืองสืบเนื่องต่อไป  

มติที่ประชุม:  รับทรำบ 
 

เลิกประชุมเวลำ 15.00 น 

 

 

นำยศุภฤกษ์ อัครวิทยำพันธุ ์

นำยวิภู รุโจปกำร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


